

ประเด็นการชี้แจง

ผลกระทบจากการขึ้นภาษีสรรพสามิต

คำถาม ๑. การขายเหล้าบุหรี ซึ่งปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเป็นวันแรก ในย่านเขตประเวศ เขตบางนา เขตพระโขนง พบว่าร้านค้าขายปลีกต่างสับสนไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นราคาขายอย่างไร เนื่องจากไม่มีความชัดเจนจากกรมสรรพสามิตในการกำหนดราคาขายปลีก ขณะที่ผู้ค้าปลีกบางรายบอกว่าของหมดนานแล้ว ไม่สามารถสั่งของจากยี่ปั้ว เพราะไม่มีของเข้ามา

๒. กรรมการผู้จัดการใหญ่ฟิลลิป มอร์ริส ระบุโครงสร้างภาษีบุหรีใหม่ที่เป็นสองชั้น กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันไปหาสินค้าที่มีราคาถูก และอาจจูงใจให้ผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าหันมาผลิตสินค้าราคาถูก ที่สุดอาจเป็นการกระตุ้นการสูบบุหรี โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน จึงวิงวอนให้เร่งนำภาษีอัตราเดียวมาใช้

๓. นายมาริช กรีณยวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มลาชาดควันยาสูบ และแอดมินเฟซบุ๊กเพจ "บุหรีไฟฟ้าคืออะไร" กล่าวถึงกรณีที่คณะแพทยศาสตร์ ๓ สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.รามาธิบดี และ รพ.ศิริราช ได้จัดการประชุมวิชาการ ซึ่งมีการกล่าวถึงบุหรีไฟฟ้า โดยนำผลการศึกษาจากสถาบันที่น่าเชื่อถือในต่างประเทศ ที่ระบุว่าบุหรีไฟฟ้าควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี เพราะมีความปลอดภัยกว่าบุหรีมวนถึง ๙๕% มาพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จึงขอชื่นชมและหวังว่าวงการแพทย์และนักวิจัยของไทยจะได้ติดตามผลการศึกษาเหล่านี้และให้คำแนะนำหรือข้อสรุปที่เป็นกลางดีกว่าการห้ามนำเข้า แต่มีมูลค่าการซื้อขายใต้ดินกว่า ๖ พันล้านบาท ทำให้รัฐเสียโอกาสในการควบคุมและจัดเก็บภาษี

ที่มาคำถาม : ไทยรัฐทีวี/Voice TV ประจำวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

คำตอบ กรมสรรพสามิตขอเรียนชี้แจง ดังนี้ สืบเนื่องจากรมสรรพสามิตได้ปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตที่ใช้ในปัจจุบันทั้งหมด ๗ ฉบับให้เป็น พรบ. ภาษีสรรพสามิตฉบับเดียว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ภายใต้ พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษี จึงจำเป็นต้องกำหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนมาใช้ราคาขายปลีกแนะนำเป็นฐานการคำนวณภาษียังเป็นการสร้างความโปร่งใสเนื่องจากสามารถตรวจสอบราคาได้จากร้านค้าทั่วไป และสร้างความเป็นธรรมในการชำระภาษีเนื่องจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศใช้ฐานภาษีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสินค้าและผู้นำเข้ายังคงมีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีสรรพสามิตเช่นเดิม ขณะที่นำสินค้าออกจากโรงงานผลิตหรือนำสินค้าเข้ามาในประเทศ พร้อมทั้งแจ้งราคาขายปลีกแนะนำมายังกรมสรรพสามิต ซึ่งไม่กระทบการกำหนดราคาของร้านค้าปลีกแต่อย่างใด ดังนั้น

ร้านค้าปลีกสามารถกำหนดราคาได้ตามปกติหลังจากซื้อสินค้ามาจากร้านค้าส่งหรือจากโรงงานผลิต สำหรับการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ได้เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บภาษีเป็นแบบระบบผสม โดยคิดผลรวมของภาษีด้านมูลค่าและปริมาณ เพื่อให้อัตราภาษีตามมูลค่าสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือย และอัตราตามปริมาณสะท้อนถึงหลักสุขภาพ โดยแยกอัตราภาษีบุหรี่ด้านมูลค่าออกเป็นสองชั้น ได้แก่ บุหรี่ที่ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน ๖๐ บาทต่อซอง จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๒๐ และบุหรี่ที่ราคาขายปลีกแนะนำเกิน ๖๐ บาทต่อซอง จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๔๐ เป็นเวลา ๒ ปี เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่าน และเพื่อสร้างการรับรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการบริโภคสินค้าบุหรี่ ด้วยการลด ละ เลิก ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีนี้
